



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สกอ.หวังฟังนิสิตนักศึกษาเป็นตัวอย่างลงประชามติ

โดย เดลินิวส์ วัน พฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 08:53 น.

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวในการประชุม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อมอบนโยบายแนวทาง ปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ ว่า การออกเสียงประชามติถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และไม่เคยมีแนวปฏิบัติมาก่อน คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีมติเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการออก เสียงประชามติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมมือและช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนออกมาลง ประชามติ ซึ่งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก็ได้ขอความร่วมมือ จากสถาบันอุดมศึกษาในการช่วยรณรงค์เรื่องดังกล่าว โดยการให้ความรู้ความเข้าใจใน ระบบการปกครอง รณรงค์ให้เคารพในสิทธิ หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ วางตัวเป็นกลางไม่ชี้นำ ให้เห็นชอบหรือไม่ชอบในร่างรัฐธรรมนูญ และสนับสนุนการดำเนินการเพื่อให้การเลือกตั้ง เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิต นักศึกษา จะเข้าไปช่วยรณรงค์ให้ความรู้เคารพในสิทธิและ หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ แก่เพื่อนนักศึกษา พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และชุมชนของตนเอง รวมทั้ง นิสิตนักศึกษาจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมในการเคารพสิทธิหน้าที่ และออกมาลง ประชามติด้วย” เลขาธิการ กกอ. กล่าว

ด้าน ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและ ประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ตนอยากขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาและนิสิต นักศึกษา ในการช่วยรณรงค์ให้ประชาชนออกมาลงเสียงประชามติ โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาหวังว่าจะ ออกมาลงเสียงประชามติกันเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังนิสิตนักศึกษา เกี่ยวกับประชาธิปไตย ที่สำคัญมหาวิทยาลัยจะต้องเปิดให้นิสิตนักศึกษาที่เห็นด้วยและไม่ เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีภาพ ไม่ควรปิดกั้นหรือไม่ให้ คนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญออกมาแสดงความคิดเห็น เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง